



Advanced Info Service Public Company Limited	414 Shinawatra Tower 11 Phayathai, Bangkok 10400 Tel: (662) 299-5000	2554
เลขที่รับ: 1758	วันที่: 16.09	
( ) กง.	( ) ออ.	( ) นก.
( ) อส.	( ) อช.	( ) อภ.
วันที่ 5 สิงหาคม 2554		

เลขที่ SVP-PR 116.04.17 / 2554

เรื่อง ขอเรียนเชิญโรงเรียนในสังกัดร่วมส่ง โครงการโรงเรียนรักษาดันน้ำเจ้าพระยา  
ในโครงการ เราชักษัดันน้ำ จากเอไอเอส สานรัก

เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.เอกสารรายละเอียดโครงการฯ 2.เอกสารการสมัครโครงการฯ

เนื่องด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโครงการ เราชักษัดันน้ำ จากเอไอเอส สานรัก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตลอดจน ร่วมปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน และประชาชน ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งน้ำในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และร่วมกัน ฟื้นฟูรักษาสภาพน้ำให้ใสสะอาดมีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งต้นน้ำ รวมถึงการรณรงค์ให้ชุมชนที่มี แหล่งน้ำ หรือสายน้ำไหลผ่านตระหนักว่า บ้านเรือนของตนเองนับเป็นต้นน้ำที่จะส่งทอดน้ำสะอาดที่มีคุณภาพต่อไป โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชน และโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

เบื้องต้น ได้ดำเนินการในพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ออยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ก่อนที่จะขยายผลต่อเนื่องไปยังลุ่มแม่น้ำอื่นๆ ต่อไป

บริษัทฯ จึงเรียนมาขอรบกวน ขอเสนอ โครงการ เราชักษัดันน้ำ จากเอไอเอส สานรัก เพื่อพิจารณา และขอเรียนเชิญโรงเรียนในสังกัดร่วมส่ง โครงการโรงเรียนรักษาดันน้ำเจ้าพระยาฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นภาคีสันับสนุนโครงการฯ (รายละเอียด ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้) และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไล เคียงประดู่)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้ประสานงาน	นายสมภพ รัตนพรสมปอง	โทร. 0 2299 5830
	นางสาวกัญชนิต ศรีวิสูตร	โทร. 0 2687 4126
	นางสาวณัฏฐา จูระภรณ์	โทร. 0 2687 4125



ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ ๗/ ๕๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นภาคีสถักสนับสนุน โครงการ เราร์กษัติน้ำ จากเอไอเอส สานรัก

เรียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโครงการ เราร์กษัติน้ำ จากเอไอเอส สานรัก ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ และได้เชิญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นภาคีสถักสนับสนุนโดยขออนุญาตนำตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงในสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมตลอดการดำเนินโครงการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยินดีร่วมเป็นภาคีสถักสนับสนุนและอนุญาตให้นำตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงในสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมตลอดการดำเนินโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภมล รอดคล้าย)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๒๒๔๔-๕๔๓/๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๔-๕๔๓/๙